



ประกาศเทศบาลตำบลหินตก

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่เทศบาลตำบลหินตก ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ดังนี้

สอบได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	นางสาววิมลทยา เพ็งสกุล	๐๑
๒	นายสมศักดิ์ ดวงดี	๐๒
๓	นางสาวอนุสรรา มีบุญลาภ	๐๓

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ๑ อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว ก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชี

๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คือ

๓.๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด

ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุ

จำเป็น

/๔.ในการสอบ...

๔. ในการสรรหาครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีถึงลำดับที่จะแต่งตั้งหรือพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายมานิช สวัสดิ์นฤมล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหินตก